



ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๔๕๙

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๐๒๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอให้จังหวัดดำเนินการมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ โดยตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เชิงรุก โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนชุดตรวจโควิด - 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) และเร่งบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสำรวจประชากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้รับวัคซีน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เชิงรุก

๑.๑ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นำข้อมูลประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน และประชากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในเขตพื้นที่จังหวัด เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและทั่วถึง ในระดับอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน

๑.๒ ให้นายอำเภอมอบหมายปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล หรือสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ประสานงานหลัก โดยบูรณาการความร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำต่าง ๆ ในพื้นที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และอาจพิจารณาเพิ่มสถานที่ฉีดวัคซีน หรือจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกตำบล หมู่บ้าน โดยเร็ว

๑.๓ เน้นย้ำให้จังหวัด อำเภอ สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๒. การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เชิงรุก ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อฯ เชิงรุก โดยชุดตรวจโควิด - 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) ในพื้นที่ชุมชน/พื้นที่สาธารณะที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘